

HĐND HUYỆN THÁI THỤY ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI

Đổi mới, thiết thực, hiệu quả là nội dung được Thường trực HĐND huyện Thái Thụy quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ và cũng là mục tiêu hướng tới trong hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của các đại biểu HĐND các cấp.

Để giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các đại biểu, trong đó đặc biệt đi sâu vào kỹ năng TXCT. Trước khi tiếp xúc, ngoài số cử tri được mời, ban tổ chức thông báo rộng rãi cho đồng bào cử tri biết, tham dự; ý kiến của cử tri được tổng hợp đầy đủ, phân loại, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Sau khi chuyển, các đại biểu có trách nhiệm giám sát, theo dõi đến cùng quá trình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; khuyến khích các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm trước cử tri, không chỉ tích cực tham gia các cuộc TXCT do Thường trực và các tổ đại biểu tổ chức mà còn tổ chức TXCT dưới nhiều hình thức, thường xuyên đi cơ sở khảo sát thực tế, đặc biệt là nơi đang có vấn đề nổi cộm... Từ các biện pháp này, không khí, trách nhiệm và sự bài bản trong hoạt động TXCT của các đại biểu có chuyển biến rõ rệt. Chất lượng, cách thức tiến hành

đa dạng hơn, sâu sát và được cử tri đánh giá tốt hơn; giảm cử tri chuyên nghiệp, cử tri dự cuộc tiếp xúc theo trách nhiệm tăng cử tri là người trực tiếp lao động, sản xuất. Nhiều đại biểu tăng cường đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó đề xuất các vấn đề cử tri bức xúc, nhân dân quan tâm để Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề hoặc chất vấn ngay tại kỳ họp.

Bà Nguyễn Thị Diên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thái Thụy cho biết: Hoạt động TXCT các cấp huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021 được đổi mới theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt hiệu quả. Đặc biệt, HĐND các cấp trong huyện tăng cường các cuộc tiếp xúc theo chuyên đề, lồng ghép các cuộc TXCT với các buổi đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tỷ lệ đại biểu HĐND các cấp tham gia tiếp xúc cử tri đạt 90 - 100%. Sau tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cử tri, không chỉ tích cực tham gia các cuộc TXCT do Thường trực và các tổ đại biểu tổ chức mà còn tổ chức TXCT dưới nhiều hình thức, thường xuyên đi cơ sở khảo sát thực tế, đặc biệt là nơi đang có vấn đề nổi cộm... Từ các biện pháp này, không khí, trách nhiệm và sự bài bản trong hoạt động TXCT của các đại biểu có chuyển biến rõ rệt. Chất lượng, cách thức tiến hành

cử để trả lời, Thường trực HĐND huyện chuyển UBND cùng cấp để yêu cầu các đơn vị xem xét, trả lời theo quy định. Thường trực HĐND huyện còn thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, tổng hợp thành báo cáo đọc tại kỳ họp HĐND huyện và đọc tại buổi TXCT sau kỳ họp. Cả hai buổi đều được phát thanh trực tiếp giúp cử tri và nhân dân nắm bắt được nội dung trả lời để theo dõi việc giải quyết của địa phương. Sự đổi mới này đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân nên được đánh giá cao.

Chứng kiến buổi TXCT của các đại biểu HĐND các cấp tại xã Thụy Trình cho thấy công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo. Trước khi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện trao đổi, phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và nguyện vọng người dân các xã dự tiếp xúc cũng như chuẩn bị văn bản, tài liệu hướng dẫn, giải đáp được nhiều nhất khả năng, kiến nghị của cử tri. Qua hoạt động TXCT, các bài rút ra từ phát vấn đường ảnh hưởng mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, sức khỏe nhân dân mà cử tri phản ánh đã được chỉ đạo dọn sạch sẽ, không để tái phát, được cử tri và nhân dân hoan nghênh. Ông Vũ Bá Mùi, xã Thụy Trình cho biết: Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, thấu đáo, khẳng định chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp. Do vậy, niềm tin của cử tri vào đại biểu và chính quyền cấp ngày càng được củng cố.

Thời gian tới, HĐND huyện Thái Thụy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp tổ chức TXCT ở nơi có nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm và nơi điển hình tích cực để lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân, giúp HĐND các cấp ban hành, sửa đổi, bổ sung nội dung các nghị quyết sát thực tế, phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.



Phát triển nghề mộc tại xã Thụy Văn (Thái Thụy).



Nghề chế biến thủy sản ở Thái Thụy.

Ảnh: TRẦN TUẤN

Cuộc thi tìm hiểu "Lực lượng vũ trang Thái Bình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sự lan tỏa rộng khắp trong lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh khẳng định tại hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi này.

Tô thắm truyền thống lực lượng vũ trang Thái Bình



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Cuộc thi được phát động từ tháng 11/2016, một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong thời gian 3 tháng, cuộc thi đã nhận được trên 174.000 bài dự thi. Đối tượng tham gia không chỉ có cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh mà còn thu hút đông đảo giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên, hội viên cựu chiến binh, hội viên phụ nữ, cán bộ hưu trí tham gia.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Tất cả các bài viết đều đáp ứng các tiêu chí ban tổ chức đề ra, bám sát gợi ý các câu hỏi. Với tinh thần nghiêm túc, khách quan và hiệu quả, ban tổ chức đã lựa chọn được 33 bài dự thi xuất sắc nhất để chấm điểm, phân loại giải. Đây đều là những bài dự thi có chất lượng cao, được tác giả, nhóm tác giả đầu tư công phu, tâm huyết, không chỉ sâu sắc về nội dung mà còn đa dạng, phong phú về hình thức và phương pháp trình bày. Nhiều bài dự thi được trình bày khoa học, chặt chẽ về bố cục, có tính thẩm mỹ cao.

Nổi bật không chỉ về màu sắc, kích cỡ, bài dự thi đạt

giải nhất cá nhân của Thượng tá Lưu Quang Diệu, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh còn nổi bật về số lượng từ liệu làm nổi bật qua từng giai đoạn phát triển của LLVT tỉnh. Theo tác giả, đây là công trình mang dấu ấn cá nhân nhưng lại hội tụ công sức của một tập thể hơn 300 người miệt mài tìm kiếm, chất lọc các nguồn tư liệu lịch

sử, hình ảnh... Bài dự thi có 500 trang, khổ A3, nặng 13,5kg. Nội dung bài dự thi không chỉ dừng lại ở những vấn đề do ban tổ chức đặt ra mà các vấn đề được mở rộng, phân tích, minh họa rất đa dạng, phong phú, sinh động. Mỗi trang viết, tác giả đã tái hiện nét văn hóa độc đáo, truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của người

Thái Bình; thể hiện khá rõ nét, làm tỏa sáng hình ảnh người lính Cụ Hồ trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Bài dự thi đã sử dụng tới 460 hình ảnh từ liệu về mảnh đất, con người và LLVT Thái Bình qua các thời kỳ.

Thiếu úy Vũ Thị Vui, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Bình, tác giả bài dự thi được giải khuyến khích chia sẻ: Đây là dịp để tôi củng cố như cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an hiểu hơn về truyền thống và những dấu mốc quan trọng, những chiến công hiển hách của LLVT tỉnh trong 70 năm qua. Dù màu áo, nhiệm vụ có khác biệt nhưng chúng tôi có chung một mục tiêu, lý tưởng là bảo vệ bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Cuộc thi đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Thái Bình trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua; khơi dậy niềm tự hào, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đưa phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT lên tầm cao mới.



Tham quan các tác phẩm đạt giải tại hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi.

Thượng tá Lưu Quang Diệu, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh



Là cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, chúng tôi tự thấy bản thân mỗi người phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học viên, chúng tôi sẽ tổng hợp, chất lọc những tư liệu cần thiết từ các bài dự thi để bổ sung vào chuyên đề về LLVT địa phương, đưa vào giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.

Thượng úy Bùi Bích Tho, nhân viên Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh



Tôi đã chủ động sắp xếp công việc, thời gian sau giờ làm việc để tìm kiếm các tư liệu lịch sử về LLVT tỉnh để viết bài dự thi. Sau hai tháng thi tôi hoàn thành bài viết của mình. Đạt giải thưởng tôi thấy rất vinh dự nhưng điều quan trọng hơn qua cuộc thi đã giúp tôi bổ sung nhiều kiến thức, kinh nghiệm phục vụ công việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao.

Em Hoàng Thị Mai Anh, học sinh lớp 6A, Trường THCS Minh Thành, thành phố Thái Bình



Là người nhỏ tuổi nhất đạt giải trong cuộc thi này, em thấy rất vui và tự hào. Với em, cuộc thi rất bổ ích và rất cần thiết giúp chúng em học hỏi được nhiều kiến thức, hiểu biết thêm về truyền thống LLVT tỉnh. Cùng với đó, cuộc thi như tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ hôm nay ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao của mình là dân thân, là cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

THIÊN AN

Công tác giữ gìn an ninh trật tự ở An Ấp

Những năm qua, Công an xã An Ấp (Quỳnh Phụ) đã làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Chủ, Trưởng Công an xã An Ấp cho biết: An Ấp có 5 thôn với 6.750 nhân khẩu, 18 đối tượng có hồ sơ về sử dụng, buôn bán ma túy. Xã có nhiều điểm nóng như: khu vực thôn Xuân Lai, ngã tư UBND xã là nơi các đối tượng thường tụ tập, sử dụng ma túy và lưu lượng người tham gia giao thông đông trong giờ cao điểm. Để giữ vững ANTT trên địa bàn, hàng năm, Công an xã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an

viên. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã quan tâm, củng cố, kiện toàn lực lượng đủ về số lượng, chất lượng không ngừng được nâng cao. Hiện nay, các công an viên được trang bị đầy đủ trang phục, mũ, huy hiệu, gậy, hàng năm được tập huấn kiến thức xử lý, giải quyết những vụ việc về ANTT, tại nạn giao thông...

Để giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an xã An Ấp đã phân công từ 3 - 5 đồng chí công an viên phụ trách

một thôn; tăng cường công tác tuần tra, phục kích ban đêm tại những tụ điểm nóng về ma túy và phân luồng giao thông vào giờ cao điểm giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian qua đã giúp Công an xã An Ấp phát hiện và xử lý thành công nhiều vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp, cướp giật trên địa bàn. Điển hình, ngày 13/7/2014 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện có đối tượng đột nhập trạm phát sóng trên địa bàn thôn Xuân Lai cất trộm dây cáp điện và chạy trốn ra xứ đồng Đót (thôn Xuân Lai) để tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí công an viên đã tóm gọn đối tượng Dương Văn Hiệu, sinh năm 1984, quê quán

Đông Hòa (thành phố Thái Bình) và bàn giao cho công an huyện Quỳnh Phụ xử lý. Còn với gia đình cháu Phạm Đình Thái, thôn Xuân Lai, chiếc xe đạp điện là một trong những tài sản giá trị của gia đình bị kẻ gian dùng hung khí đe dọa và cướp mất trên đường cháu đi học về. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã An Ấp đã phối hợp với lực lượng công an các xã lân cận, phát hiện và bắt giữ đối tượng cướp tài sản, thu hồi và trao trả tài sản cho người bị hại sau vài ngày xảy ra vụ án.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, hàng năm Công an xã còn phối hợp với Ban CHQS xã lựa chọn, giao nộp đủ chỉ tiêu thanh niên đến tuổi nhập ngũ, được Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đánh giá là một trong những địa phương



Ban Công an xã nhắc nhở người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Ông Nguyễn Văn Đé, Chủ tịch UBND xã An Ấp nhận xét:

10 năm qua, Công an xã An Ấp luôn được đánh giá là một trong những lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương; được UBND tỉnh,

UBND huyện, Công an huyện nhiều lần biểu dương, khen thưởng; người dân địa phương tin nhiệm và tin yêu.

TIẾN DAT